

## บทนำ มติชน

### ฟังความเห็น ของผู้เลือกตั้ง

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำลังเร่งทำงาน เพื่อเสนอเค้าโครงร่างแรกของรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบในเดือนมกราคม 2559 นี้ ซึ่งเป็นเรื่องดี ที่สังคมจะได้รับรู้ว่า รูปโฉมของร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไร ส่วนทิศทางของการร่างรัฐธรรมนูญเท่าที่มีการเปิดเผยต่อสังคมดูจะไม่ค่อยต่างจากฉบับของคณะกรรมการร่างที่ถูกสภาปฏิรูปฯคว่ำไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะความพยายามจะออกแบบที่มาของ ส.ส.ใหม่ ปรับเปลี่ยนวิธีได้มาของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่จะให้ ส.ว.มาจากการสรรหา จนเกิดวิวาทะกับนักการเมือง และนักวิชาการที่เห็นว่า ชัดแย้งกับหลักประชาธิปไตย ที่ควรให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดตัว “ผู้แทนปวงชนชาวไทย”

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา โพลของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนร้อยละ 57.9 ไม่อยากให้ยกเลิกระบบการเลือกตั้ง

ตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ เพราะช่วยเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่ชำนาญการลงพื้นที่หาเสียงสามารถเป็น ส.ส. ได้ร้อยละ 31.0 อยากให้ยกเลิก เพราะไม่ต้องการให้มีนายทุนมาสนับสนุนพรรคการเมือง ส่วนร้อยละ 11.1 ไม่แน่ใจ ส่วนความเห็นเกี่ยวกับ ส.ว. พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 เห็นว่า ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด รองลงมา ร้อยละ 25.7 เห็นว่า ส.ว. ควรเป็นแบบผสมทั้งจากการสรรหาและการเลือกตั้ง มีเพียงร้อยละ 9.0 เท่านั้นที่เห็นว่าควรมาจากเลือกตั้งทางอ้อม โดยให้แต่ละกลุ่มวิชาชีพเป็นผู้คัดเลือก ส่วนผู้ที่เห็นว่าควรมาจากการสรรหาทั้งหมดมีร้อยละ 3.6 ที่เหลือร้อยละ 3.1 ไม่แน่ใจ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน แต่ดูจากแนวโน้มของเนื้อหาแล้ว น่าจะแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองเมื่อปี พ.ศ.2540 ที่เน้นให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงและมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน สำหรับความเห็นของประชาชนในเรื่อง ส.ส.และที่มา ส.ว.ซึ่งเสียงส่วนมากเห็นว่าไม่ควรเลิก ส.ส.บัญชีรายชื่อ และให้ ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง คงมาจากประสบการณ์ของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งในระบบนี้มาแล้ว ดังนั้นหากระบบนี้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ก็ไม่ควรยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนให้ยุ่งยาก แต่ถ้าเกรงจะเกิดการซื้อเสียง ต้องสร้างกลไกตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยตั้งหลายๆ ฝ่าย มาร่วมหรือสังเกตการณ์ จะเป็นการแก้ปัญหาถูกจุดมากกว่า